



Tạo luồng sinh khí mới cho Đảng

Những năm qua, huyện Hưng Hà đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng cũng như chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, công tác phát triển đảng viên được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tạo luồng sinh khí mới cho Đảng. Năm 2023, Hưng Hà là huyện dẫn đầu tỉnh về công tác phát triển đảng viên, là năm đầu tiên kết nạp được 2 đảng viên là học sinh THPT, trở thành một trong những điểm sáng của tỉnh.

Hạt giống đỏ kế cận

Em Nguyễn Khánh Linh, cựu học sinh lớp 12A2, Trường THPT Hưng Nhân là học sinh đầu tiên khởi trường THPT của huyện được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi. Khánh Linh tâm sự: Giấy phút đọc lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng, em tự nhủ đây mới là sự khởi đầu. Sự khởi đầu này giúp em có định hướng đúng đắn cho bản thân để nỗ lực hơn nữa, cống hiến



Em Nguyễn Khánh Linh là học sinh đầu tiên khởi trường THPT của huyện Hưng Hà được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi.

hết mình. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của thầy cô, gia đình và bạn bè, mang khả

năng của mình xây dựng quê hương, đất nước. Cũng trở thành đảng viên ở tuổi 18 như Khánh Linh, em Đinh Thành Đạt,

cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Bắc Duyên Hà không giấu được niềm vui khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. "Em

rất vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Em sẽ quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, cố gắng học tập thật tốt, xứng đáng với vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên" - Thành Đạt chia sẻ.

Anh Lê Xuân Quang, thôn Khả Tiến, xã Duyên Hải sau khi xuất ngũ trở về địa phương luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vì vậy năm 2023 anh được kết nạp vào Đảng. Hiện anh đang là Bí thư Chi đoàn thôn Khả Tiến, luôn tích cực phát triển kinh tế và vận động đoàn viên mạnh dạn phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương. Anh chia sẻ: Là đảng viên trẻ, tôi sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực, sáng tạo trong phát triển kinh tế, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Với quan điểm "Chú trọng công tác phát triển đảng viên trẻ, chú động phát hiện, bồi dưỡng, định hướng đúng đắn để nhân lên nhiều "hạt giống đỏ" bảo đảm hội tụ các yếu tố: trí thức, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo", huyện Hưng Hà đang từng bước xây dựng đội ngũ kế cận chất lượng cao cho Đảng.

Đông bộ các giải pháp, tạo luồng sinh khí mới cho Đảng

Cũng như nhiều đảng bộ có số khác trên địa bàn

huyện, Đảng bộ xã Duyên Hải từng có thời điểm "cạn" nguồn và hạn chế trong tạo nguồn phát triển đảng viên. Nguyên nhân bởi phần lớn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) sau khi tốt nghiệp THPT tiếp tục theo học đại học, cao đẳng, trường dạy nghề hoặc vào làm việc tại các doanh nghiệp. Số thanh niên ở lại địa phương tập trung phát triển kinh tế, ít tham gia phong trào. Tuy nhiên, xã đã khắc phục khó khăn bằng nhiều giải pháp thiết thực, do đó từ năm 2022 đến nay đã kết nạp mới 20 đảng viên. Quý I/2024 có 5 quần chúng ưu tú được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ông Phạm Văn Nhiệm, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trên cơ sở đánh giá, phân tích tình hình thực tế của địa phương, chúng tôi chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên, nhất là ĐVTN có đủ điều kiện, có lý tưởng, nguyện vọng để kịp thời giúp đỡ, giới thiệu và đề nghị kết nạp Đảng. Chúng tôi cũng rà soát quần chúng là bộ đội xuất ngũ, học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trở về tham gia lao động, sản xuất tại địa phương, từ đó chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và có kế hoạch bồi dưỡng,

giáo dục, tạo điều kiện để họ rèn luyện, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng... Năm 2024, chúng tôi phấn đấu kết nạp 8 đảng viên mới.

Không chỉ tại các địa phương, một trong những giải pháp trọng tâm huyện Hưng Hà đang tập trung thực hiện đó là rà soát, giới thiệu nguồn kết nạp Đảng trong các doanh nghiệp, các đơn vị tư nhân. Điển hình như tại Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bác sĩ Bùi Thị Hưng, Phó Bí thư Chi bộ Bệnh viện cho biết: Chúng tôi thực hiện tốt việc theo dõi, bồi dưỡng cán bộ đủ điều kiện được bồi dưỡng nhận thức về Đảng để từ đó có động cơ phấn đấu, rèn luyện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tinh thần sáng tạo của cán bộ, người lao động. Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng một số đảng viên vào các vị trí "xương sống" để tham gia quản lý, điều hành công tác khám chữa bệnh, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của Chi bộ. Năm 2024, Chi bộ phấn đấu có 4 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng.

THANH TRUY

Tác phẩm tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IX, năm 2024.

ĐẠI HỘI HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN CẤP CƠ SỞ ĐÚNG TIẾN ĐỘ, ĐẠT YÊU CẦU



Hiệp thương cử đại biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã An Tràng (Quỳnh Phụ).

Công tác tổ chức đại hội hội liên hiệp thanh niên (LHTN) cấp cơ sở diễn ra theo đúng kế hoạch và quy định. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công đại hội hội LHTN cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh thời gian tới.

Giữa tháng 1/2024, Ủy ban Hội LHTN tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại xã Hiệp Hòa (Vũ Thư). Sau khi rút kinh nghiệm từ đơn vị điểm, hội LHTN các huyện, thành phố chỉ đạo đại hội điểm cấp xã và đôn đốc cơ sở đảng quy lịch đại hội. Đến ngày 1/4/2023, 230/260 hội LHTN xã, phường, thị trấn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đánh giá của Ủy ban Hội LHTN tỉnh, hội cơ sở đã bám sát chỉ đạo của hội cấp trên để tổ chức đại hội bảo đảm chất lượng; thẳng thắn đánh giá kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương. Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo, linh hoạt như trình bày phóng sự thay cho báo cáo nhiệm kỳ, trình chiếu hình ảnh minh họa bổ sung cho báo cáo, quét mã QR để điểm danh và lấy tài liệu.

Anh Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội LHTN xã Đông Sơn (Đông Hưng) cho biết: Hội LHTN xã đã chuẩn bị tốt văn bản, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ

Theo kế hoạch, đại hội hội LHTN cấp cơ sở hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2024; đại hội cấp huyện không quá một ngày (2 phiên), hoàn thành chậm nhất trong tháng 6/2024 (đại hội điểm hoàn thành trước ngày 10/4); Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh dự kiến được tổ chức vào tháng 7/2024.

chức đại hội thành công. Công tác điều hành đại hội hợp lý, bảo đảm về nội dung, chương trình, thời gian, phát huy được tính tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu tham dự đại hội. Đồng thời, đại hội bảo đảm được đại biểu tham dự đúng thành phần triệu tập, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận được phân công, các đoàn đại biểu tham dự có tinh thần trách nhiệm cao.

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, ngay sau khi có kế hoạch chi tiết, Ủy ban Hội LHTN huyện Hưng Hà đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đại hội hội LHTN các cấp đến ủy ban hội các xã, thị trấn. Anh Nguyễn Quang Huy, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện cho biết: Đến ngày 4/3/2024, đại hội hội LHTN cấp cơ sở của huyện đã hoàn thành, Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện được tổ chức vào ngày 9 - 10/4. Thành công của đại hội cấp cơ sở khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy các cấp và tinh thần chủ động, đoàn kết, dân chủ của thanh niên toàn huyện. Các cấp hội tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội hội LHTN các cấp,

đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chú trọng thực hiện hoạt động chuyển đổi số.

Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh: Một trong những nội dung quan trọng của đại hội là bầu ra ủy ban hội LHTN các cấp. Do đó, công tác nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng điều lệ. Qua đại hội cấp cơ sở cho thấy chất lượng ủy ban hội khóa mới được nâng lên về trình độ văn hóa, chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ. Cơ cấu tham gia ủy ban hội khóa mới được đa dạng, đại diện rộng rãi cho các tầng lớp thanh niên; các chức danh của hội được cơ cấu hợp lý, đa số các đơn vị có cấu trúc đoàn thanh niên cũng được đảm nhận chức danh chủ tịch hội LHTN... Đây là những cán bộ, hội viên, thanh niên có trình độ, năng lực, tâm huyết, bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, góp phần đoàn kết, tập hợp rộng rãi các thành phần thanh niên vào tổ chức hội, cũng cố và xây dựng hội LHTN thực sự là tổ chức của thanh niên, vì thanh niên.

Cách đây không lâu, cũng tại một xã thuộc thành phố Thái Bình, người dân địa phương không khỏi bàng hoàng khi trên địa bàn xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em. Đối tượng tên X đã dụ dỗ cháu A về trang trại, cưỡng ép cháu quan hệ tình dục. Ngay sau cháu A có biểu hiện đau, đi lại khó khăn, tinh thần bất an, người thân trong gia đình gắng hỏi thì cháu đã thuật lại toàn bộ sự việc. Sau đó đối tượng X đã bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm

Bàng hoàng nỗi đau

Giữa những ngày giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, nhân dân phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) không khỏi bàng hoàng khi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với N.V.Đ (trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Người dân càng phẫn nộ hơn khi đối tượng N.V.Đ gây hại cho chính cháu ruột của vợ mình. Theo các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, trước đó cháu T đang tham gia giờ học ở trường, khi thấy N.V.Đ đến đón thì cháu hoảng sợ, ôm chặt lấy cổ giáo chủ nhiệm cầu cứu.

Được cô giáo an ủi, cháu T sau đó mới bình tĩnh kể lại việc bị N.V.Đ xâm hại tình dục nhiều lần. Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng của vụ việc, cô giáo chủ nhiệm đã báo cáo ban giám hiệu nhà trường để cùng với chính quyền địa phương và cơ quan công an xác minh làm rõ. Đối tượng N.V.Đ đã thừa nhận hành vi thủ tục của mình khi nhiều lần xâm hại cháu T. Hiệu trưởng ngôi trường nơi cháu T theo học cho biết, đây là vụ việc hết sức đau lòng cho giáo viên và học sinh bởi lần đầu tiên xảy ra sự việc học sinh của trường bị xâm hại tình dục như vậy. Hoàn cảnh gia đình cháu T rất khó khăn, bố mất sớm. Sau khi sự việc xảy ra, để bảo đảm cho cháu được sinh sống và học tập bình thường, voi bố âm ảnh bởi sự việc đau lòng này, nhà trường đã đồng ý để gia đình chuyển cháu đến học ở nơi khác.

Cách đây không lâu, cũng tại một xã thuộc thành phố Thái Bình, người dân địa phương không khỏi bàng hoàng khi trên địa bàn xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em. Đối tượng tên X đã dụ dỗ cháu A về trang trại, cưỡng ép cháu quan hệ tình dục. Ngay sau cháu A có biểu hiện đau, đi lại khó khăn, tinh thần bất an, người thân trong gia đình gắng hỏi thì cháu đã thuật lại toàn bộ sự việc. Sau đó đối tượng X đã bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Trung tâm

PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM Hãy lên tiếng và hành động

Xâm hại trẻ em luôn là vấn đề nhức nhối bởi nó để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với nạn nhân. Trẻ em khi bị xâm hại sẽ mất đi tuổi thơ, phải đeo đẳng nỗi đau khó người ngoài, thậm chí bị mất tính mạng. Mặc dù bị cả xã hội lên án gay gắt, các vụ án khi phát hiện được xử lý nghiêm song số vụ xâm hại trẻ em xảy ra vẫn rất báo động, đòi hỏi phải có hành động quyết liệt hơn.

Kỳ 1: Nỗi đau bao giờ nguôi?

Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp thông tin: Trong 2 năm 2022 - 2023, Trung tâm đã trợ giúp pháp lý cho hơn 40 trường hợp trẻ em bị xâm hại, các vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng với tính chất phức tạp và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Độ tuổi trẻ em bị xâm hại dưới 13 tuổi cũng khá phổ biến; đối tượng xâm hại trẻ em chủ yếu là người thân thích, người quen biết với trẻ như hàng xóm, bạn bè của bố mẹ, người thân... Xâm hại trẻ em không chỉ xảy ra ở vùng nông thôn mà thời gian gần đây xảy ra ở các địa bàn đô thị. Hậu quả của những vụ xâm hại trẻ em là vô cùng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, cuộc sống của nạn nhân, gia đình nạn nhân, thậm chí ảnh hưởng cả đến cuộc sống của gia đình kẻ phạm tội. Một người cao tuổi sinh sống cùng tổ dân phố với N.V.Đ chia sẻ, khi biết thông tin sự việc nhân dân trong tổ đều

rất phẫn nộ với hành động của N.V.Đ, thương cháu T vô cùng nhưng cũng cảm thông cho vợ, con của đối tượng. Ngay sau sự việc, vợ, con của N.V.Đ đã chuyển chỗ ở đến nơi khác. Một người không có đạo đức làm ảnh hưởng lớn đến cả hai gia đình. Vấn nạn xâm hại trẻ em thực sự là nỗi chuông báo động về sự suy thoái đạo đức, lối sống, hành vi của một bộ phận người mà qua giao tiếp hàng ngày chúng ta chưa nhận ra sự tăng tận lương tâm, băng hoại đạo đức của họ.

Sự thật đáng lo ngại

Theo thống kê, trong 2 năm 2022 - 2023, toàn tỉnh xảy ra hơn 40 vụ xâm hại trẻ em bị cơ quan chức năng khởi tố, điều tra. Trong đó có 20 vụ giao cấu với trẻ em, 12 vụ dâm ô trẻ em, 9 vụ hiếp dâm trẻ em và 1 vụ xâm hại sức khỏe trẻ em. Trung tá Phạm Văn Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát

hình sự, Công an tỉnh cho biết: Trong các vụ xâm hại trẻ em diễn ra trên địa bàn, đại đa số là xâm hại về tình dục. Các vụ xâm hại tình dục trẻ em không tập trung ở một khu vực nào mà diễn ra ở nhiều địa phương. Đây là tình trạng đáng báo động và lo ngại bởi điều đó cho thấy ở môi trường sống nào thì trẻ em cũng phải đối diện với nguy cơ có thể bị xâm hại. Những vụ xâm hại, trong đó có xâm hại tình dục trẻ em đã gây hậu quả nghiêm trọng về thể xác và tâm sinh lý nạn nhân cũng như gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận xã hội. Điều đáng lo ngại là người thủ phạm lại chính là người mà nạn nhân ít khi để phòng như hàng xóm, bạn bè của cha mẹ, thậm chí là người ruột thịt của nạn nhân... Có những vụ bạo hành vô cùng nghiêm trọng, do chính người thân nhất đối với trẻ là bố, hoặc mẹ gây ra cho con của mình. Điển hình như năm 2022, trên địa bàn

huyện Quỳnh Phụ xảy ra vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng khi người bố cầm dao của con 2 con ruột của mình, rồi may 2 cháu đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Phải khẳng định, những năm qua công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Dù vậy, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em còn gặp không ít khó khăn, trong đó công tác phòng, chống xâm hại trẻ em là một trong những công tác gặp khó khăn nhất, khó giải quyết nhất vì đây vốn là vấn đề nhạy cảm, các vụ việc thường diễn ra bất ngờ, được che giấu hết sự tình vì, thậm chí khi sự việc xảy ra ngay cả người trong cuộc cũng không dám lên tiếng. Các vụ xâm hại trẻ em luôn gây những tổn hại rất lớn về thể chất, tinh cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em. Đặc biệt, xâm hại tình dục trẻ em ngày càng trở nên nghiêm trọng bởi có những vụ không được giải quyết một cách nhanh chóng và triệt để. Ông Bùi Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Mỗi năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra hàng chục vụ xâm hại trẻ em, tuy nhiên đây mới chỉ là phần nổi bởi có những vụ chưa được báo cáo đầy đủ hoặc có những vụ gia đình không dám đưa ra vì sợ ảnh hưởng đến con em mình.

(còn nữa)

ĐÓ HỒNG GIA

(Tên nhân vật nạn nhân viết tắt đã được thay đổi)



Trẻ em là đối tượng luôn được cả xã hội quan tâm, bảo vệ và yêu thương.